
 

   

 

 

 

 

 

 

สื่อ ประเด็นข่าว 

 

มตชิน ไอเอน็เอน็ 

กญัชาทางการแพทย ์

   -เสนอข่าว นายอนุทนิ ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ. กล่าวปาถกฐาในงาน ‚สู้จากศูนย์ SMEs ไทย 

มือใหม่พันธุ์แกร่ง‛ ในหัวข้อกัญชาพารวย พืชเศรษฐกิจใหม่มาแรง ว่า เชื่อว่านโยบายกัญชาเป็นตัวเลือกที่ส  าคัญที่

อาจจะพัฒนาไปเป็นพืชเศรษฐกิจได้ โดยเริ่มจากการน ามาใช้ในทางการแพทย์ หากสกัดสิ่งที่เป็นประโยชน์ได้ จะ

สามารถน าไปอยู่ในสิ่งอุปโภคบริโภคได้ หากมีการปลูกที่ถูกวิธี ปลอดสารพิษ การด าเนินการต่อไปคือ ท าให้มีการ

ปลดลอ็กการปลูกอย่างเสรี แต่ต้องรวมตัวกนัเป็นวิสาหกจิชุมชน ต้องมีความรู้ความเข้าใจในการปลูกกญัชา และต้อง

เข้าร่วมกบัสถานพยาบาลหรือสถาบนัทางทางแพทย์  

มตชิน ผจก.ออนไลน ์    -เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการ อย.กล่าวถึงกรณี รมว.สธ.สั่งการให้  เร่งพิจารณาออกใบอนุญาต

ผลิตภัณฑส์มุนไพร หากมคีวามปลอดภัยให้ด าเนินการให้เสรจ็ภายใน 1 วัน แต่หากเจอสิ่งที่เป็นพิษต้องเอาผิดภายใน 

1 ชั่วโมง ว่า พร้อมรับนโยบายมาด าเนินการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน โดยจะหารือภายในถึงการปรับกระบวนการ 

เช่น ระบบไอท ีการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ เพ่ือให้มคีวามรวดเรว็ขึ้น 

บ้านเมอืงออนไลน์     -เสนอข่าว รพ.สรรพสทิธปิระสงค ์จ.อบุลราชธานี เปิดคลินิกให้ค าปรึกษาการใช้กญัชาทางการแพทย์ส าหรับผู้ ป่วย

ที่ตรงกบัข้อบ่งชี้ ในการใช้กญัชาเพ่ือการรักษาเฉพาะโรค โดยแพทย์และเภสชักรผู้ ผ่านการอบรมด้านการใช้กญัชาทาง

การแพทย์ ณ ห้องตรวจเคมีบ าบัด ชั้น 2 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ทุกวันศุกร์ เวลา 13.00  – 16.00 น. 

โทร.045-319200 ต่อ 1698 (ในเวลาราชการเท่านั้น) 

mthai    -เสนอข่าว ศูนย์พิษวิทยารามาธบิด ีระบุว่า การใช้กญัชาให้มปีระโยชน์สงูสดุและเกดิความปลอดภัยมากที่สดุ ต้องสั่ง

จ่ายโดยบุคลากรทางการแพทย์ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรกัญชาทางการแพทย์ของกรมการแพทย์เท่านั้น และไม่ให้ใช้

เป็นยาเริ่มต้น ทั้งนี้  ตั้งแต่ ม.ค. 2561- พ.ค. 2562 มีผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑก์ัญชาปรึกษาศูนย์ฯ 302 ราย ส่วนใหญ่

เจบ็ป่วยจากการสมัผัสผลิตภัณฑน์ า้มันกัญชา และใช้น า้มันกญัชาที่ไม่ตรงกบัข้อบ่งชี้ ของกรมการแพทย์ โดยในผู้ ป่วย 

240 รายที่เกดิปัญหา เป็นการใช้คร้ังแรก 138 ราย หยดมากเกนิกว่าที่ตั้งใจไว้ 17 ราย จงใจเพ่ิมขนาดเอง 14 ราย ใช้

ตามขนาดเดมิแล้วไม่มอีาการผดิปกต ิ13 ราย และเพ่ิงเปล่ียนขวดใหม่ 5 ราย 

เวบ็ไซตส์นุก    -เสนอข่าว นายภาคภมู ิเดชหัสดนิ นักเทคนิคการแพทย์ เจ้าของเพจหมอแลบ็แพนด้า แชร์ภาพจากเฟซบุก๊ของชาย

คนหนึ่งที่อุ้มเดก็และให้เสพกญัชา พร้อมเตือนว่า กญัชามีประโยชน์ทางการแพทย์แต่ต้องสกดัออกมาท าเป็นยา การ

น ามาดูดมผีลในระยะยาวต่อพัฒนาการของสมอง มฤีทธิ์ต่อจิตประสาท และท าให้เป็นโรคจิตเวช 

ไทยรัฐ  

คอลัมน์จับประเดน็ 

   -เสนอว่า ช่วง 1-5 ก.ย.นี้  ผู้แทนจากคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศ (INCB) สหประชาชาติ จะ

เดินทางเยือนประเทศไทย สังเกตการณ์การด าเนินนโยบายกญัชาเพ่ือการแพทย์และมีก าหนดเข้าพบบุคคลและดูงาน

หน่วยงานหลายแห่ง อาท ิรมว.ยุตธิรรม รมว.สธ. ป.ป.ส. เลขาธกิาร อย. กรมการแพทย์ และอภ. 

    นายวิโรจน์ สุ่มใหญ่ ในฐานะประธาน INCB เคยให้ข้อแนะน าว่า UN ไม่ได้ห้ามการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์จาก

กญัชา แต่รัฐต้องสร้างกฎหมายให้รองรับกฎกตกิาที่มีอยู่ รวมทั้งต้องส ารวจประมาณการตัวเลขผู้ป่วยที่ต้องใช้สารสกดั

จากกญัชาเพ่ือค านวณพ้ืนที่ปลูกกญัชาให้สอดคล้องกบัผู้ป่วย การอนุญาตให้ปลูกบ้านละ 6 ต้นอาจผดิวัตถุประสงค์การ

ขออนุญาต อาจรั่วไหลเข้าสู่ตลาดมืดเพ่ือการสันทนาการ แต่นายอนุทนิ ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ดูจะไม่

เหน็ด้วยกบัข้อกงัวลต่างๆ และยืนยันว่านโยบายกญัชาเสรีทางการแพทย์ ไม่ได้ท าเพ่ือสนัทนาการ ต้องตดิตามว่า INCB 

จะมีมุมมองตรงกับรมว.สธ.หรือไม่ หากเห็นแย้งกอ็าจมีมาตรการลงโทษจาก UN คล้ายกับธงแดง ICAO หรือ

ใบเหลืองการท าประมงผดิกฎหมายของ EU  ซึ่งบทลงโทษค่อนข้างรนุแรง และมผีลกระทบต่อผู้ป่วยตวัจริง 

 

ผจก.ออนไลน ์

งบฯ สปสช. 

    -นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. ในฐานประธานบอร์ด สปสช. กล่าวถึงกรณีกลุ่มคนรัก

หลักประกนัสขุภาพเรียกร้องให้ครม.คนืงบกองทุนนอกงบเหมาจ่าย 676 ล้านบาท อ้างว่าถูกส านักงบประมาณแอบตัด

7 มีนาคม 2560 
สรุปข่าว สธ. ประจ าวนัที่ 24 สิงหาคม 2562 

ส านกัสารนเิทศ ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

โทร 0 259cd0 1311-3     โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต ์http://pr.moph.go.th/iprg/ 

 

https://www.facebook.com/MTlikesara/photos/a.163696700503189/1083526818520168/?type=3&theater
http://pr.moph.go.th/iprg/


                                                             สรุปข่าววันที่  24 สงิหาคม 2562 2 
สื่อ ประเด็นข่าว 

งบ ว่า ยังไม่มกีารลดงบประมาณ แต่ไม่ต้องห่วงเรื่องสขุภาพประชาชน เพราะหากงบฯ ไม่พอสามารถขอได้  

 

เวบ็ไซตก์รงุเทพธรุกจิ 

พฒันาศูนยอ์าชีวเวชศาสตรฯ์ 

    -เสนอข่าว ดร.สาธติ ปิตุเตชะ รมช.สธ. มอบนโยบายการพัฒนาศูนย์อาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ระยอง ในทศวรรษหน้า ว่า สธ.ได้ให้เขตสขุภาพที่ 6 จัดระบบดูแลสขุภาพแบบพิเศษ เพ่ือให้ประชาชนใน 3 จังหวัด

พ้ืนที่ EEC มสีขุภาวะดแีละมผีลิตภาพสงู เข้าถงึบริการสาธารณสขุ โดยทศิทางการดูแลประชาชนในทศวรรษหน้า ต้อง

มรีะบบเฝ้าระวัง ตดิตามตรวจสขุภาพประชาชนในเขตควบคุมมลพิษตามความเสี่ยงปีละ 1 ครั้ง เน้นการศึกษาแบบกึ่ง

วิจัยในประชากรกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง พัฒนาศักยภาพคลินิกโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ให้บริการ

ตรวจสขุภาพ วินิจฉัย และรักษาโรคที่เกดิจากการท างานและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ เพ่ิม

ศักยภาพและพัฒนาระบบในการดูแลผู้ ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย จากสารเคมี  รวมทั้งจัดตั้งศูนย์

ประสานงานด้านสาธารณสขุในพ้ืนที่ EEC สนับสนุนให้มีการจัดท าฐานข้อมูลทะเบียนมะเรง็ของประชาชนในจังหวัด

ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สนับสนุนให้เกดิกลไกในการจัดตั้งคณะกรรมการจัดท านโยบายด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวช

ศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระบบควบคุมก ากบัตดิตาม การควบคุมปัญหาให้สอดคล้องกบั พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบ

อาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้เกดิระบบการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านอาชีวเวชศาสตร์ พยาบาลอาชีวอ

นามยั และการวิจัยในพ้ืนที่ 

 

มตชิน ไทยรัฐ เนชั่นทวี ี

ผจก.ออนไลน์ เวบ็ไซต์

ประชาไท ไทยรัฐ

ออนไลน ์

แต่งตั้งเลขาฯ สช.คนใหม่ 

    -เสนอข่าว นายอนุทนิ ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. ในฐานะ ประธานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาต ิ

ร่วมประชุมคณะกรรมการฯ นัดแรก โดยที่ประชุมมมีตเิหน็ชอบแต่งตั้ง นพ.ประทปี ธนกจิเจริญ เป็นเลขาธกิาร สช.คน

ใหม่ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริหาร และได้มอบนโยบายให้สช. ร่วมกับ สธ.และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ขยายธรรมนูญสขุภาพพระสงฆแ์ห่งชาตอิย่างเตม็ที่ เพ่ือดูแลสขุภาพและการเข้าถึงบริการสาธารณสขุของพระภิกษุสงฆ์

ทั่วประเทศ และได้ร่วมกจิกรรมก าแพงศิลปะที่ชั้น 2 ด้วยการวาดภาพลงบนบลอ็กที่จะเติมลงบนก าแพง โดยวาดภาพ

ต้นกญัชาพร้อมข้อความ ‘สายเหนียวมหีนูกนัภัย สายอนามยัต้องหนูกญัชา’ 

 

ไทยรัฐ 

ทอดผา้ป่าสรา้งรพ.จกัษุฯ 

   -เสนอข่าว นายสาธติ ปิตเุตชะ รมช.สธ เป็นประธานพิธทีอดผ้าป่ามหากุศล ในพระสงัฆราชูปถมัภ์เพ่ือสร้างรพ.จักษุ

บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ซึ่งใช้งบประมาณ 400 ล้านบาท ก าหนดแล้วเสรจ็ปี 2562 

และยังขาดงบก่อสร้างอีก 120 ล้านบาท จึงจัดท าโครงการทอดผ้าป่ามหากุศล โดยสมเดจ็พระอริยวงศาคตญาณ 

สมเดจ็พระสงัฆราชสกลมหาสงัฆปริณายก ทรงรับเป็นองคอ์ปุถมัภ์ในพิธทีอดผ้าป่า มยีอดเงินบริจาคผ้าป่ามหากุศลครั้ง

นี้กว่า 73 ล้านบาท 

 

ประชาชาตธิรุกจิ 

โครงการ PPP 

  -เสนอข่าว วันที่ 26 ส.ค.นี้  นายสมคิด จาตุศรีพิทกัษ์ รองนายกฯ จะประชุมบอร์ด PPP โดยในการประชุมจะมีการ

เสนออนุมตักิารลงทุนในลักษณะ PPP 2 โครงการ คอื โครงการศูนย์การแพทย์กระทรวงสาธารณสขุ ของกรมการแพทย์ 

มูลค่าวงเงินลงทุนรวม 8,220 ล้านบาท และโครงการเคหะชุมชน เชียงใหม่ หนองหอย ของการเคหะแห่งชาติวงเงิน

ลงทุนรวม 5,550 ล้านบาท 

 

เนชั่นทวี ี

อาหารผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง 

   -เสนอข่าว นพ.ณฐัพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธบิดกีรมการแพทย์ เปิดเผยว่า โรคหลอดเลือดสมองมีโอกาสเกดิขึ้นซ า้ได้ 

การรับประทานอาหารที่เหมาะสมจะส่งผลให้สขุภาพดี ช่วยควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เช่น ความดันโลหิตสงู ไขมันใน

เลือดสูง เบาหวาน ที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคได้ โดย 1.ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ควรหลีกเล่ียงอาหารที่มีเกลือ

โซเดียมสูง 2.ผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดสูง ควรหลีกเล่ียงหรือลดอาหารที่มีกรดไขมันอิ่มตัวสูง จ ากัดปริมาณ

คอเลสเตอรอล เลือกรับประทานอาหารไขมันต ่า อาหารที่มีกากใยสูง 3.ผู้ป่วยที่มีภาวะน า้ตาลในเลือดสงู ควรจ ากัด

ปริมาณแป้งและน า้ตาล เลือกรับประทานข้าวไม่ขัดส ีหลีกเล่ียงเคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล์และน า้ตาลเป็นส่วนประกอบ 

รวมทั้งของหวานและผลไม้ที่มีรสหวานจัด ส าหรับผู้ป่วยที่มีภาวะการกลืนล าบาก ควรเป็นอาหารที่มีกากน้อย หรือ

ดดัแปลงอาหารโดยการป่ัน 

 

เวบ็ไซตก์รงุเทพธรุกจิ 

โรคติดเช้ือไวรสัซิกา  

    -เสนอข่าว นพ.สมบตั ิแทนประเสริฐสขุ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดการประชุมระดับ

ผู้บริหาร เพ่ือพัฒนาความร่วมมอืระดบัภมูภิาคในการเตรียมความพร้อมรับมอืและตอบโต้โรคตดิเชื้อไวรัสซิกา ในกลุ่ม
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ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วย บรูไน กมัพูชา อนิโดนีเซีย ลาว มาเลเชีย เมียนมา ฟิลิปปินส ์สงิคโปร์ 

ไทย เวียดนาม รวมถึงประเทศญี่ ปุ่น โดยการสนับสนุนขององค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ และเปิดตัวคู่มือ

ปฏบิตังิานเตรียมความพร้อมและตอบโต้โรคตดิเชื้ อไวรัสซิกา ส าหรับประเทศในภมูิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพ่ือ

น าไปใช้ประโยชน์ตามบริบทของแต่ละประเทศ 

 

ไทยรัฐออนไลน์ ไทยรัฐ 

โรคมาลาเรีย 

   -เสนอข่าว นพ.สวุรรณชัย วัฒนาย่ิงเจริญชัย อธบิดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยภายหลังเข้าเย่ียมคนไข้ชายที่เดินทาง

กลับจากแอฟริกากลาง ว่า ได้รับตวัชายไทยที่เดนิทางไปในทริปเดยีวกนัและป่วยด้วยโรคมาลาเรีย 1 ราย เข้ารักษาเมื่อ

วันที่ 16 ส.ค.ที่ผ่านมา จนอาการดีขึ้นสามารถกลับไปรักษาตัวที่บ้านได้ ทราบว่ามีเพ่ือนที่เดินทางไปพร้อมกนัอกี 7 

รายน่าจะป่วยด้วย จึงได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับตัวทั้ง 7 รายจากท่าอากาศยานสวุรรณภมูิเข้ารับการรักษาที่

สถาบันบ าราศนราดูร พบว่า 2 รายมีประวัติป่วยด้วยมาลาเรีย และเข้ารับการรักษาที่ รพ.ในแอฟริกากลางแล้ว 3 วัน 

ก่อนเดนิทางกลับไทย ส่วนอกี 5 ราย แพทย์ได้ฉีดยาป้องกนัมาลาเรีย 3 เขม็ โดยน าทั้งหมดไว้ในห้องคดัแยกโรคเพ่ือดู

อาการ และรอผลทางห้องปฏบิตักิารเพ่ือท าการรักษาต่อไป 

    -นพ.อภิชาต วชิรพันธ ์ผอ.สถาบนับ าราศนราดูร กล่าวว่า เชื้อมาลาเรียที่ตรวจพบน่าจะเป็นชนิดพลาสโมเดยีม ฟัลซิ

ปารัม พบมากในแอฟริกา โดยเชื้อชนิดนี้มคีวามรนุแรงมาก หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทนัท่วงทอีาจท าให้เสยีชีวิตได้ 

 

เดลินวิส ์

โรงเรียนพระปริยติัธรรมตน้แบบ 

   -เสนอสกูป๊ กรมอนามัยน าคณะสื่อมวลชนสญัจรศึกษาดูงานการดูแลสขุภาพสามเณรที่โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัด

พระแก้วดอนเต้าสชุาดาราม จ.ล าปาง ซึ่งได้รับคดัเลือกจากส านักงานโครงการสมเดจ็พระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้เป็นโรงเรียนด าเนินงานศูนย์ส่งเสริมสุขภาพสามเณรต้นแบบระดับ

จังหวัด เพ่ือด าเนินกจิกรรมวัดส่งเสริมสขุภาพ เสริมสร้างความตระหนักรู้ ให้กบัพระภิกษุ สามเณรและชุมชน เกี่ยวกบั

ความส าคญัด้านโภชนาการและการบริหารกายที่เหมาะสมกบัสมณสารปูเพ่ือป้องกนัโรคอ้วน  

 

เวบ็ไซต7์7ข่าวเดด็ 

ไขเ้ลือดออก 

  -เสนอข่าว สสจ.ล าปางเผย จ.ล าปางพบอตัราป่วยโรคไข้เลือดออกเป็นอนัดับที่ 44 ของประเทศ และเป็นอนัดับที่ 3 

ของภาคเหนือตอนบน ตั้งแต่ 1 ม.ค. – 22 ส.ค. 2562 พบผู้ป่วย 635 ราย สงูกว่าปี 2561 ถึง 2.5 เท่า และพบ

ผู้ป่วยทุกอ าเภอ อ าเภอที่มีอตัราป่วยสงูสดุ 3 ล าดับ คือ สบปราบ แม่เมาะ และ แม่พริก ปัจจุบันพบการระบาดใน 3 

อ าเภอ ได้แก่ ม.4 ต.พระบาท อ.เมอืงล าปาง ม.3 ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ ม.5, ม.9 และ ม.11 ต.สบปราบ อ.สบปราบ 

 

กรงุเทพธรุกจิ 

การขยายเวลาปิดสถานบนัเทิง 

   -เสนอข่าว นายพิพัฒน์ รัชกจิประการ รมว.การท่องเที่ยวฯ เตรียมหารือกบันายอนุทนิ ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ

รมว.สธ. หลังการประชุมครม.วนัที่ 27 ส.ค.นี้  เพ่ือชี้แจงแนวคดิการขยายเวลาปิดสถานบันเทงิถึงตี 4 ในบางพ้ืนที่ของ

เมอืงท่องเที่ยว พร้อมขอความเหน็ชอบในฐานะหัวหน้าพรรคภมูใิจไทย 

 

เวบ็ไซตก์ระปุก 

รอ้งเรียนรพ.ศลัยกรรม 

   -เสนอข่าว หญิงวัย 46 ปี ร้องขอความเป็นธรรมหลังท าศัลยกรรมดูดไขมนัหน้าท้องที่รพ.ศัลยกรรมแห่งหนึ่ง จนเกดิ

การตดิเชื้อ กลายเป็นผู้ป่วยตดิเตยีง หมดเงินรักษาตวัเกอืบล้าน แต่รพ.ไม่มกีารเยียวยาใด ๆ 

 

ข่าวสดออนไลน ์

ด่ืมน ้ าปัสสาวะรกัษาโรค 

   -เสนอข่าว สมาชิกเฟซบุก๊รายหนึ่งโพสต์ข้อความลงกลุ่มมหัศจรรย์น า้ปัสสาวะ ยาดีที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ เกี่ยวกบัการ

น าปัสสาวะมาหยอดตาและอาบน า้ ระบุว่า เป็นจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ที่ จ.ราชบุรี มีคนแนะน าให้ดื่มน า้ปัสสาวะแก้

อาการปวดเมื่อยตวั และได้ไปค่ายสขุภาพที่ จ.มุกดาหาร ได้รับค าแนะน าให้ใช้น า้ปัสสาวะล้างจมูกแก้ไซนัส หยอดหูตา

และอาบน า้ โดยปัสสาวะใส่ขวดทิ้งไว้หนึ่งคืนแล้วน ามาล้างตาตอบเช้า รู้สกึเยน็สบายและมองเหน็ชัด รวมทั้งเคยใช้น า้

ปัสสาวะที่หมกัไว้ ล้างแผลสด ท าให้แผลหายเรว็และไม่เป็นแผลเป็น  

 

เดลินวิส ์บท

บรรณาธกิาร 

ปัญหาฆ่าตวัตาย 

   -เสนอบทความว่า ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา สื่อมวลชนน าเสนอข่าวฆ่าตัวตายแทบทุกวัน ถือเป็นดัชนีวัดทางสงัคม

อย่างหนึ่งที่บ่งบอกความปกตสิขุในสงัคม ข้อมูลจากกรมสขุภาพจิตระบุว่า สาเหตุส าคัญของการฆ่าตัวตายส่วนหนึ่งมา

จากโรคซึมเศร้า โรคจิตเภท ปัญหาด้านความสมัพันธ ์ความรักและปัญหาการใช้ยาเสพตดิ ส าหรับแนวทางป้องกนั ต้อง

อาศัยบุคคลรอบข้าง ครอบครัว เพ่ือนสนิท คนใกล้ชิดและชุมชน โดยยึดหลัก "3 ส" สอดส่องมองหา ใส่ใจรับฟัง และ

ส่งต่อเชื่อมโยงให้ผู้เชี่ยวชาญทางสขุภาพจิตดูแลรักษาเยียวยาสภาพจิตใจ ผู้ที่ก  าลังเผชิญปัญหา รู้สกึมืดมนไร้ทางออก 
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ขอค าปรึกษาได้ที่สายด่วนสขุภาพจิต 1323 ตลอด 24 ชั่วโมง 

 

ผจก.สดุสปัดาห์ 

บุหร่ีไฟฟ้า 

  -เสนอบทความว่า หลังนายอนุทนิ ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. ประกาศว่าบุหร่ีไฟฟ้ามีพิษภัย ห้าม

น าเข้าเมืองไทย ท าให้แวดวงสาธารณสขุมีความหวังว่าจะควบคุมจ ากดัปริมาณนักสบูหน้าใหม่ ลดปัญหาด้านสขุภาพ

จากการสบูบุหร่ี แต่อกีด้านมีเสยีงวิพากษ์ว่าเป็นการปิดกั้นบุหร่ีไฟฟ้าที่วางจ าหน่ายอย่างถูกต้องตามกฎหมายในกว่า 

48 ประเทศทั่วโลก ท าให้ นายอาสา ศาลิคุปต เครือข่ายผู้ใช้บุหร่ีไฟฟ้าในเมอืงไทย รวบรวมรายชื่อผู้สนับสนุนให้มีการ

ควบคุมบุหร่ีไฟฟ้าอย่างถูกกฎหมายกว่า 40,000 รายชื่อ พร้อมผลการวิจัยและแนวทางที่ต่างประเทศควบคุมบุหร่ี

ไฟฟ้า หวังให้ภาครัฐรับฟังเสยีงประชาชนและด าเนินการปรับแก้ต่อไป 

 


